

ความที่สด

ที่ สค ๐๑๑๘.๓๑/ว กที่.๓ ๙ ๖



อ.บ.ค.บ้านบ่อ
รับที่ ๒๓๓๙
วันที่ ๒๗ ต.ค. ๒๕๖๖
เวลา ๐๙.๐๓.

ที่ว่าการอำเภอเมืองสมุทรสาคร
ถนนเศรษฐกิจ ๑ สค ๗๔๐๐๐ สำนักงานปลัด

๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ฝนฟ้าคะนอง และคลื่นลมแรง

เรียน นายกองตรีปกครองส่วนท้องถิ่น ทุกแห่ง กำนัน ทุกตำบล และผู้ใหญ่บ้าน ทุกหมู่บ้าน

<input checked="" type="checkbox"/>	สำนักงานปลัด
<input type="checkbox"/>	กองคลัง
<input type="checkbox"/>	กองช่าง
<input type="checkbox"/>	กองสาธารณสุข
<input type="checkbox"/>	กองการศึกษา

ด้วยกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสาคร ได้ติดตามพยากรณ์อากาศ ๗ วันข้างหน้า จากกรมอุตุนิยมวิทยา ระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๖ ซึ่งคาดหมายว่า ในช่วงวันที่ ๒๔ - ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๖ บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนจะมีกำลังอ่อนลง ส่งผลให้ลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้าปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก ภาคกลาง รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และภาคใต้ ประกอบกับแนวร่องมรสุมจะเลื่อนขึ้นมาพาดผ่านภาคใต้ตอนบน ภาคกลางตอนล่าง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนเพิ่มขึ้น โดยฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบางแห่ง สำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ในช่วงวันที่ ๒๔ - ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๖ มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ ๖๐ - ๘๐ ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง ส่วนในช่วงวันที่ ๒๗ - ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๖ มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ ๔๐ - ๖๐ ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง อ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ ๑ เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า ๒ เมตร

กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอเมืองสมุทรสาครพิจารณาแล้ว เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม ป้องกัน รับมือ ลดผลกระทบ และสร้างการรับรู้ของประชาชน จากสถานการณ์ดังกล่าว จึงขอให้หน่วยงานของท่านดำเนินการ ดังนี้

๑. ให้แจ้งประชาชนในพื้นที่ ให้ติดตามข้อมูลสภาวะอากาศและข่าวสารทางราชการ ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชน ระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง โดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้ง ใต้ต้นไม้ใหญ่ สิ่งก่อสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรง รวมถึงระวังอันตรายจากฟ้าผ่า สำหรับเกษตรกรควรป้องกันผลผลิตทางการเกษตรที่อาจได้รับความเสียหายด้วย

๒. ให้วิเคราะห์และประเมินสถานการณ์จากปัจจัยต่าง ๆ เพื่อประสานและบูรณาการหน่วยงานพลเรือน ทหาร ตำรวจ เครือข่ายอาสาสมัคร จิตอาสา ภาคเอกชนในพื้นที่ เตรียมความพร้อมทรัพยากร เครื่องมืออุปกรณ์และแผนเผชิญเหตุ โดยให้ความสำคัญในการแจ้งเตือน พร้อมเข้าช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบ สร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนในทุกช่องทาง เช่น สื่อสังคมออนไลน์ วิทยุชุมชน หอเตือนภัย หอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน/

๓. ให้ประชาสัมพันธ์เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในแหล่งน้ำ ป้องกันและเฝ้าระวังโรคสัตว์น้ำ ในกรณีที่มีฝนตกอย่างต่อเนื่องอาจทำให้คุณภาพน้ำเปลี่ยนแปลงอย่างกะทันหัน ส่งผลให้สัตว์น้ำที่เกษตรกรเลี้ยงไว้ทั้งในบ่อดินและในกระชังเกิดการเนือกน้ำปรับตัวไม่ทัน และตายอย่างฉับพลันได้

๔. ให้แจ้งพื้นที่ที่รับผิดชอบพื้นที่ติดชายทะเลและแม่น้ำลำคลอง ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการเดินเรือและท่าเทียบเรือ รวมทั้งนักท่องเที่ยว และผู้สัญจรทางน้ำใช้ความระมัดระวังมากขึ้น ห้ามลงเล่นน้ำและออกเรือในช่วงที่มีคลื่นลมแรง

๕. ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ หากพบเห็นหรือได้รับผลกระทบ ต้องการความช่วยเหลือเมื่อเกิดสถานการณ์ภัยพิบัติ สามารถแจ้งเหตุผ่านทางโทรศัพท์สายด่วน ๑๗๘๔ หรือแจ้งผ่านไลน์ “ปภ.รับแจ้งเหตุ 1784” โดยดำเนินการเพิ่มเพื่อน Line ID @1784DDPM ตลอด ๒๔ ชั่วโมง และหากส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อชีวิต และทรัพย์สินในพื้นที่ใดให้เร่งดำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย และดำเนินการตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยเร็ว พร้อมทั้งรายงานการดำเนินการให้กองอำนาจการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอเมืองสมุทรสาครทราบทันทีทางโทรศัพท์/โทรสารหมายเลข ๐ ๖๓๙๐ ๑๘๔๖๓

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

วอญดา

(ประพนธ์ ถักสีกุล)

นายอำเภอเมืองสมุทรสาคร

ผู้อำนวยการอำเภอ

ที่ทำการปกครองอำเภอ

ฝ่ายความมั่นคง

โทร.๐ ๓๔๔๑ ๑๐๑๐ ต่อ ๑๕